

Số: 72 /TB-UBND

Đắk Glong, ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc lưu đơn phản ánh, kiến nghị

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn đề nghị rà soát lại các gói thầu qua các năm 2022, 2023, 2024 của chủ đầu tư, đơn vị xây dựng dự toán và đơn vị thi công gói thầu công tác vệ sinh môi trường tại trung tâm xã Quảng Khê. Tuy nhiên, đơn không có chữ ký, họ tên và địa chỉ của người viết đơn, đơn không có minh chứng kèm theo.

Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong xét thấy đơn không đủ điều kiện xử lý vì đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong thông báo việc lưu đơn. / Trần Nam Thuận

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Ban tiếp công dân huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Ký tại: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong
Cơ quan: Tỉnh Đắk Nông
Thời gian ký: 22/05/2024 15:12:36



Trần Nam Thuận
Trần Nam Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 16 tháng 05 năm 2024



Kính gửi:

Thanh Tra Tỉnh Đắk Nông
Ban Lãnh Đạo Thanh Tra Tỉnh Đắk Nông
Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong
UBND huyện Đắk Glong
Phòng tài chính kế hoạch huyện Đắk Glong
Phòng Kinh tế Hạ Tầng huyện Đắk Glong
Thanh tra huyện Đắk Glong.
Bảo hiểm xã Hội huyện Đắk Glong
Chi cục thuế khu vực Gia nghĩa Đắk GLong
Báo Đắk Nông

- Căn cứ theo hồ sơ đấu thầu công khai về gói thầu công tác vệ sinh môi trường tại trung tâm xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong năm 2022; năm 2023; năm 2024. Giá gói thầu tăng bất thường qua các năm trên;

Chúng tôi kính đề nghị Thanh tra tỉnh Đắk Nông; Ban lãnh đạo thanh tra tỉnh Đắk Nông, các cơ quan nhà nước được gửi đến như trên.

Kiểm tra, rà soát lại các các khâu xây dựng dự toán về khối lượng các hạng mục gói thầu có đúng và phù hợp với thực tế tại địa bàn xã Quảng Khê huyện Đắk Glong, việc chi ngân sách Nhà Nước có đúng không. Phương pháp tính nghiệm thu tại các hạng mục công trình của chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ là thỏa thuận ước tính số lượng không có cân khối lượng hàng ngày như các chủ đầu tư ở tỉnh thành, huyện lỵ khác. 03 hạng mục công tác duy vệ sinh đường phố được chia làm các mục với tên gọi khác nhau có phù hợp với nhu cầu tại địa phương, việc thực hiện tại hiện trường bãi chôn lấp rác thải của huyện, đơn vị thi công có đúng với thực tế hay không. Số lượng phương tiện trên hồ sơ đấu thầu qua các năm nhưng thực tế lại không có mặt đủ tại hiện trường thi công, mà chỉ thể hiện trên giấy tờ cho hợp lệ. Có hay không việc chủ đầu tư và đơn vị thi công có thỏa thuận riêng để làm hồ sơ đấu thầu, chấm trúng thầu và hồ sơ nghiệm thu thi công không, để chi tiền ngân sách nhà nước. Đơn vị trúng thầu có hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước; nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu quá cao thì đơn vị xây dựng gói thầu có làm đúng theo luật đấu thầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác tham gia đấu thầu theo đúng bản chất là công khai và công bằng.

Kính đề nghị Thanh tra tỉnh Đắk Nông; Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Nông và các cơ quan có thẩm quyền. Xem xét và tiến hành rà soát lại các gói thầu qua các năm của chủ đầu tư, đơn vị xây dựng dự toán và đơn vị thi công tại Xã Quảng Khê huyện Đắk Glong. Các đơn vị có thực hiện theo đúng bản chất sự việc và quy định về pháp luật.

Xin trân trọng và cảm ơn!